

NGHỊ QUYẾT SỐ _____

LỆNH TỔNG TUYỂN CỬ

Ngày 4 tháng 5 năm 2024

XÉT RẰNG vào ngày 23 tháng 1 năm 2023, tại cuộc họp được tổ chức hợp lệ của Hội Đồng Thành Phố Coppell, Texas, có đủ số lượng đại biểu theo quy định nhằm mục đích ra quyết định và Hội Đồng đã ban hành lệnh sau:

THEO ĐÂY RA QUYẾT ĐỊNH rằng cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 năm 2024, từ 7:00 sáng đến 7:00 tối, với mục đích bầu một thị trưởng, một Ủy Viên Hội Đồng cho Vị Trí 2, một Ủy Viên Hội Đồng cho Vị Trí 4, một Ủy Viên Hội Đồng cho Vị Trí 6, với nhiệm kỳ ba năm. Ứng viên cho một vị trí nhận được đa số trong tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên cho vị trí đó sẽ được chọn để đảm nhận nhiệm kỳ đó hoặc cho đến khi người kế nhiệm của người đó được bầu hợp lệ và đủ tiêu chuẩn. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức dưới hình thức Bầu Cử Chung do Quản Trị Viên Bầu Cử của Quận Dallas và Denton quản lý, tương ứng, theo các điều khoản của Bộ Luật Bầu Cử Texas và Thỏa Thuận Bầu Cử Chung với mỗi quận.

Trong trường hợp bất kỳ ứng viên nào cho các vị trí nói trên không nhận được đa số trong tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng viên cho vị trí đó, thì sẽ tổ chức bầu cử vòng hai. Nếu cần phải tổ chức cuộc bầu cử vòng hai, thì sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024.

Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức dưới hình thức Bầu Cử Chung do Quản Trị Viên Bầu Cử của Quận Dallas và Denton quản lý, tương ứng, theo các điều khoản của Bộ Luật Bầu Cử Texas và Thỏa Thuận Bầu Cử Chung với mỗi quận. Quản Lý cấp Thành Phố theo đây được ủy quyền ký kết Hợp Đồng Bầu Cử với các Quận Dallas và Denton để tiến hành cuộc bầu cử. Theo các Hợp Đồng Bầu Cử Chung, Quản Trị Viên Bầu Cử của mỗi quận sẽ đóng vai trò Quản Trị Viên Bầu Cử cho cuộc bầu cử của quận đó. Chủ Toạ Bầu Cử và Chủ Toạ Bầu Cử Dự Khuyết được chỉ định phục vụ

tại các địa điểm bỏ phiếu nói trên sẽ là những nhân sự do (các) Quản Trị Viên Bầu Cử cung cấp từ danh sách các chủ toạ bầu cử được đề xuất liệt kê trong tài liệu đính kèm của (các) Hợp Đồng Bầu Cử Chung.

Thông báo về cuộc bầu cử sẽ được đăng trên bảng thông báo được sử dụng để đưa thông tin về các cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố và được đăng trên một tờ báo phát hành rộng rãi trong Thành Phố. Thông báo nói trên phải được công bố vào cùng một ngày trong mỗi hai tuần liên tiếp, trong đó lần công bố đầu tiên diễn ra không sớm hơn ngày thứ ba mươi và không muộn hơn ngày thứ mười bốn trước ngày bầu cử. Bản sao của thông báo đã đăng có ghi tên tờ báo, ngày đăng được lưu làm hồ sơ của thông báo đó và người đăng thông báo phải lập biên bản về thời gian đăng, ngày bắt đầu đăng và nơi đăng bài.

Việc bỏ phiếu sớm bởi các cá nhân đại diện cho cư dân Quận Dallas và Quận Denton sẽ được quy định theo luật tiểu bang và như đã nêu trong Hợp Đồng Bầu Cử Chung và được đăng trên trang web của Thành Phố. Đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện phải được nhận trước khi kết thúc giờ làm việc ngày 23 tháng 4 năm 2024. Đơn xin bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện sẽ được gửi đến:

Cư dân Quận Dallas
Michael Scarpello
Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Dallas
Phòng Bầu Cử Quận Dallas
1520 Round Table Drive
Dallas, Texas 75247

Cư dân Quận Denton
Quản Trị Viên Bầu Cử Quận Denton
P.O. Box 1720
Denton, TX 76208

Thư Ký Thành Phố sẽ trình kết quả bầu cử cho Hội Đồng Thành Phố Coppell tại cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố để thông tin về cuộc bầu cử nói trên theo Bộ Luật Bầu Cử Texas.

ĐƯỢC BAN HÀNH HỢP LỆ bởi Hội đồng Thành phố Coppell, Texas vào ngày 23 tháng 1 năm 2024.

PHÊ DUYỆT:

WES MAYS, THỊ TRƯỞNG
THÀNH PHỐ COPPELL, TEXAS

CHỨNG THỰC:

ASHLEY OWENS, THƯ KÝ THÀNH PHỐ

PHÊ DUYỆT THÀNH MẪU THÍCH HỢP:

ROBERT E. HAGER, LUẬT SƯ THÀNH PHỐ